
Fundur 19.júní 2024 klukkan 20:00 

  

  

Mættir: Helga - Kara - Óli - Árni - Siggi - Atli 

Fjarverandi: Þórunn 

  

  

1. Verkaskipting stjórnar. 

Helga - formaður 

Atli - Varaformaður 

Kara - Gjaldkeri 

Óli - Ritari 

Siggi - meðstjórnandi 

  

2. Skipun í nefndir. 

Senda út (Helga) og biðja um fólk í nefndir: 

Landsliðsnefnd 

Mótanefnd 

Fjáröflunar og útbreiðslunefnd 

  

3. Framkvæmdarstjóri 

Bergrún áfram 

  

4. Tímasetning móta 2025 

Tillaga 4 nema maí mótið 17-18.maí 

26.jan Rig 

16.feb Íslandsm. Ballroom 

9.mars Íslandsm. Latin 



17-18.maí Íslandsm. 10 dansar 

  

5. Markaðs og fjáröflunarstarf DSÍ 

Í landsliðinu í dag 11 pör / 22 einstaklingar, reyna að fá þrjá kostunaraðila á búningana. 
Reyna að auka vægi landsliðsins og gera það sýnilegra. Taka myndir af landsliðspörunum 
og setja inn á netið / facebook, byrja þar. 

  

6. Erindi frá dansþingi 

Klæðareglurnar, frestað fram á næsta fund. 

  

7. Samningur við landsliðspör  

Farið yfir samninginn og honum aðeins breytt.  Verður sendur á stjórn til samþykktar eftir 
fundinn í tölvupóst og eftir það sendur á landsliðsnefnd. 

  

8. Önnur mál 

• Tvö bréf frá HK tekin fyrir 6.mars, óskað eftir formlegu svari, en formaður 
bendir á að svarið komi fram í fundargerð (Helga sendir svar). 

• Fjármál sambandsins.  Fá 3ja mánaðar uppgjör, fyrir Janúar-Mars, Apríl-
Júní, Júlí-September og Október-Desember, í mánuðinum á eftir.  Helga 
ætlar að taka málið að sér.  Fyrsta uppgjörið ætti því að koma í Júlí fyrir 
Janúar-Júní. 

• Styrkir á erlend mót fyrir iðkenndur.  Þarf að ýta á ÍSÍ-Afrekssjóð með styrki 
fyrir unglinga og ungmenni. Styrkir duga ekki fyrir ferðunum. Þurfum að 
skoða og fara yfir úthlutanir, hvort hægt sé að úthluta þessu öðruvísi. 

  

  

Fundi slitið 22:01 

 


